

BÁO CÁO

Tình hình sản xuất, lao động, việc làm tại các công ty, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 gây ra trên địa bàn thị xã

Thực hiện Công văn số 1773/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 03/8/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình sản xuất, lao động, việc làm tại doanh nghiệp bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. UBND thị xã báo cáo nội dung như sau:

1. Tình hình chung sản xuất kinh doanh và lao động dừng làm việc tại địa phương

Hiện nay trên địa bàn thị xã có 274 công ty, doanh nghiệp hoạt động nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại, dịch vụ và sản xuất kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã; đặc biệt, các công ty, doanh nghiệp trong khu vực bị phong tỏa. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của nhiều công ty, doanh nghiệp bị tạm dừng, thu hẹp quy mô...điều này ảnh hưởng trực tiếp tình hình lao động và việc làm.

Bên cạnh đó, một số công ty, doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường (như các doanh nghiệp buôn bán xăng dầu,..) và thực hiện biện pháp giãn cách, giữ khoảng cách tối thiểu người lao động theo quy định.

Người lao động bị ảnh hưởng rõ rệt nhất như bị mất việc làm, nghỉ việc luân phiên, bị giảm giờ làm đã ảnh hưởng đến thu nhập, chi tiêu trong gia đình. Số người buộc phải tạm nghỉ hoặc tạm ngừng sản xuất kinh doanh cũng chiếm tỷ lệ cao. Đối với các lao động trực tiếp làm việc tại các ngành, như: giáo dục, du lịch, nhà hàng, dịch vụ lưu trú phải tạm nghỉ hoặc ngừng việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2. Tổng số công ty, doanh nghiệp dừng hoạt động: có 04/274 công ty, doanh nghiệp.

3. Tổng số lao động dừng làm việc: Có 87/4.059 lao động.

4. Cuộc sống của người lao động trên địa bàn thị xã

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn diễn biến khá phức tạp nên cuộc sống của người lao động bị ảnh hưởng rất nặng nề không những cho bản thân mà cả gia đình. Đặc biệt, là đối với gia đình có cha mẹ già, con nhỏ sống lệ thuộc kinh tế lại càng khó khăn, vất vả hơn. Nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người lao động và gia đình người lao động rất khó khăn. Do đó, việc hỗ trợ kịp

thời cho những người lao động bị mất việc làm, ngừng việc làm để ổn định cuộc sống là rất cần thiết.

Số công nhân, lao động trong cụm công nghiệp vẫn duy trì được công việc, không bị cắt giảm lao động. Đối với người lao động ở khu vực bị phong tỏa (xã Phố Châu và phường Phố Thạnh) trong thời gian phong tỏa dùng việc dẫn đến giảm thu nhập, các nhu cầu sinh hoạt, ăn uống hàng ngày bị hạn chế.

Một số công ty, doanh nghiệp vẫn đảm bảo được mức lương theo hợp đồng lao động đã ký kết. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp chủ động cắt giảm lao động hoặc trả lương hàng tháng bằng mức lương tối thiểu vùng để giữ chân người lao động. Tình trạng chậm lương, nợ lương công nhân vẫn xảy ra ở một số công ty, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, chia sẻ những khó khăn với các địa phương bị ảnh hưởng dịch; các cấp, ban, ngành, đoàn thể đã kịp thời có biện pháp hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho người lao động; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác của công nhân lao động nghiêm túc thực hiện quy định phòng, chống dịch bệnh.

5. Khó khăn, hạn chế trong việc vừa sản xuất vừa chống dịch

Hiện nay, việc vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch gặp nhiều khó khăn, cụ thể như: khâu vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu, sản phẩm làm ra đi liên tỉnh bị ảnh hưởng do quy định giãn cách xã hội của một số tỉnh thành không thống nhất gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, có nguy cơ gây đứt gãy chuỗi cung ứng.

Các công ty, doanh nghiệp vừa đảm bảo môi trường làm việc tốt, vừa hạn chế nguy cơ lây nhiễm và phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch một phần gây nên khó khăn cho việc sản xuất...

Một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng tới việc tiếp cận khách hàng, đến dòng tiền và đảm bảo nhân công làm việc tại doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo tình hình sản xuất, lao động, việc làm tại doanh nghiệp bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Đức Phổ. Kính báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, tổng hợp. *hml*

Nơi nhận: *hml*

- Sở LĐ-TB&XH tỉnh;
- CT, PCT (V/X) UBND thị xã;
- Văn phòng thị xã;
- Phòng LĐ-TB&XH thị xã;
- Lưu: VT.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

hml
Võ Thanh Hùng